

THƯ MỤC VỤ THÁNG 8/2022

Kính thưa quý Ông Bà Anh Chị Em,

Lời đầu tiên xin dâng lời Cảm Tạ Thiên Chúa, đã ban cho Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta tổ chức Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII được tốt đẹp. Năm nay, Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức chúng ta đã cùng với khách hành hương, họp nhau nơi đây để cùng học hỏi về Mẹ Maria: “**SÔNG ĐỨC TIN VỚI MẸ**”. Hy vọng là qua dịp Đại Hội Đức Mẹ La Vang Kỳ VII lần này, chúng ta có dịp học hỏi ở nơi Mẹ Maria và cùng sống đức tin với Mẹ. Sự hiện diện của Mẹ bên cuộc đời chúng ta qua biết bao ơn lành hồn xác chúng ta lãnh nhận nhờ lời cầu bầu của Mẹ. Biết bao người vẫn được ơn này ơn kia qua lời cầu khẩn của Mẹ. Biết bao người vẫn đang bám vào Mẹ như sự ủi an duy nhất giữa chốn ba đào đầy khó nguy. Và có lẽ, Mẹ Maria vẫn đang chờ những con cái Mẹ biết chạy đến cùng Mẹ mỗi khi khó khăn, biết nương tựa vào Mẹ mỗi khi thất bại, biết cầm lấy tay Mẹ mỗi khi vấp ngã để Mẹ tiếp tục chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời chúng ta.

Theo niên lịch phụng vụ, ngày 15/8 cùng toàn thể Giáo Hội Hoàn Vũ chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Đây là một trong bốn đặc ân mà Mẹ Maria đã được nhận lãnh sau khi kết thúc cuộc đời dương thế. Khi tuyên xưng tin điều này, chúng ta tin tưởng là hy vọng mỗi chúng ta cũng được ân thưởng như Mẹ, vì chúng ta là những người con của Mẹ luôn tin tưởng và bước theo Đức Giêsu Kitô.

Vào ngày 27/8 chúng ta sẽ Mừng Lễ Thánh Monica, Bồn Mạ của Hội Hiền Mẫu và các Bà Mẹ Công Giáo. Nhắc đến Thánh Nữ Monica là nói về vị Thánh luôn luôn lo lắng cầu nguyện không ngừng cho chồng và cho con. Với lòng thành kính qua những năm tháng cầu nguyện thấm đậm nước mắt, Thánh Monica đã được Thiên Chúa nhận lời, cảm hoá biến đổi người chồng và người con là Thánh Augustino. Do đó chúng ta hãy cầu nguyện cho các Bà Mẹ Công Giáo và Hội Hiền Mẫu luôn biết siêng năng cầu nguyện và noi theo những nhân đức của Thánh Nữ Monica, biết chu toàn bổn phận giáo dục, chăm lo cho con cái và xây dựng hạnh phúc gia đình.

Qua Thư Mục Vụ này, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Tổng Giám Mục Seattle, Đức Cha Paul Etienne, Quý cha Giảng Thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Thiết Thắng, SDD., STL và Lm. Giuse Nguyễn Hoàng Vinh, OP., STL. Quý Linh mục, Quý Tu Sĩ Nam Nữ. Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Tô Chức, Ban Tài Chánh, Ban Kỹ Thuật & Trang Trí, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể & Phụng Vụ, Đoàn TNTT Xavie Cấn, Liên Đoàn TNTT Inhaxio Vùng Tây Bắc, Ban Âm Thực, Ban An Ninh, Ban Vệ Sinh, Ban Tiếp Tân, Ban Âm Thanh Ánh Sáng, Ban Thông Tin, Ban Quay Phim, Ban Truyền Thông Media của Giáo Xứ, Ban Văn Nghệ, Các Ca sĩ, Ban Nhạc Vietstarz, đặc biệt sự góp mặt của Trung Tâm Asia, Ban Giúp Lễ, Đội Dâng Hoa, Đội Trông, Các Hiệp Sĩ Knight of Columbus và Lữ Đoàn 102 ở Portland, Ban Thánh Nhạc: Ca Đoàn Phêrô và Ca Đoàn Ave Maria, Quý Vị đại diện các Cộng Đoàn - Giáo Xứ lân cận, Quý vị Ân nhân, Quý vị bảo trợ, Quý vị Thiện Nguyện Viên đã góp công góp của cho Đại Hội Đức Mẹ La Vang năm nay được kết quả tốt đẹp.

Ngày 4/8 vừa qua giáo hội kính thánh Gioan Maria Vianney, Bồn mạp của các linh mục. Thánh Gioan Maria Vianney cũng đã sống đời linh mục và thi hành tác vụ linh mục theo gương Chúa Giêsu. Thánh Vianney đã thường xuyên đi vào cô tịch của đêm khuya quỳ trước Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà thờ. Đây là cách tốt nhất để Ngài chuẩn bị cử hành Thánh Lễ, và cũng là để biến đời mình thành của lễ dâng tiến Thiên Chúa và cho con người. Thánh Vianney đã ưu tiên cho sứ vụ tại tòa giải tội. Trong tình lặng lắng nghe hối nhân, ngài biến sứ vụ của mình thành lời cầu nguyện “*Lạy cha, vì họ. con xin thánh hiến chính mình con*” (Ga 17, 19). Xin quý Ông Bà Anh Chị Em thường xuyên cầu nguyện cho các linh mục luôn được biết noi theo gương đạo đức của Cha Thánh Gioan Maria Vianney, đặc biệt cho Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Nam, SDD., và cho tôi khi lãnh nhận trách nhiệm mới mà Chúa trao phó trở thành người phục vụ anh em Tu Đoàn Nhà Chúa ở Hải Ngoại. Xin cầu nguyện cho tôi được ơn khôn ngoan và những ơn cần thiết để phục vụ Giáo Hội.

Kính chúc quý Ông Bà và Anh Chị Em luôn tràn đầy ơn Chúa và bình an. Mừng Lễ Thánh Monica đến tất cả các Bà Mẹ Công Giáo, và đặc biệt Hội Hiền Mẫu.

Trong Chúa Giêsu Kitô,

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL
Chánh Xứ

